

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 36/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Ngày 31/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc có buổi làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao Thông - Vận tải, Công thương, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Lao động - Thương binh & Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Việt Trì. Sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban và hoạt động của các Khu - cụm công nghiệp trên địa bàn:

Phú Thọ là một trong số ít những địa phương của cả nước sớm hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung. Kế thừa và phát huy những lợi thế sẵn có, sau khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Khu công nghiệp Thụy Vân - thành phố Việt Trì được tỉnh Phú Thọ chủ trương đầu tư khá sớm theo hướng tập trung, đầu tư đồng bộ hạ tầng, thu hút số lượng lớn doanh nghiệp vào đầu tư. Cùng với đó, một số khu, cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh được thành lập, đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, góp phần thu hút lượng lao động lớn, làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu và tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tạo diện mạo mới về bộ mặt đô thị và phát triển công nghiệp.

*** Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và những định hướng lớn trong thời gian tới:**

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tập thể Ban cần tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cần xác định rõ thứ tự ưu tiên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đầu tư hạ tầng các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn. Hướng nghiên cứu đầu tư là tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch các Khu công

ngành chưa có quy hoạch; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp và hạ tầng dịch vụ đến chân hàng rào. Ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tham gia xây dựng quy hoạch và đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp.

- Tập trung công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân, các đối tác có năng lực trong và ngoài nước đến đầu tư vào khu công nghiệp. Tuy nhiên, cần tập trung nghiên cứu kỹ, lựa chọn các dự án lớn, trình độ công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường, có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách để thu hút.

- Theo dõi, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc chấp hành nghĩa vụ với Nhà nước của các doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo UBND tỉnh theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

- Yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đảm bảo cơ chế một cửa, một đầu mối, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp (nội dung căn cứ Quyết định số 1229/2010/QĐ-UBND ngày 7/5/2010 của UBND tỉnh).

II - Về các kiến nghị, đề xuất:

1. Về chiến lược đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đảm bảo yêu cầu xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp vào đầu tư các khu công nghiệp, thực hiện ưu tiên quy hoạch và thu hút đầu tư các KCN: Thụy Vân, Trung Hà, Lâm Thao, Phú Hà, Tam Nông, Phù Ninh, Cẩm Khê.

2. Về việc cho phép sử dụng một phần nguồn thu từ đất và thuế để hoàn trả vốn vay đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp: Việc này UBND tỉnh xem xét, cân đối từ nguồn thu thực tế để đầu tư một số công trình, hạng mục công trình trọng điểm qua các năm.

3. Về diện tích 5 ha đất KCN Trung Hà: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, UBND huyện Tam Nông, kiểm tra thực tế, nghiên cứu phương án xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Về các vấn đề tại cụm công nghiệp Bạch Hạc:

- Tuyến đường nối với Quốc lộ 2: Cho triển khai đấu thầu thi công phần nền đường và mặt đường trước, để thông tuyến. Sau đó sẽ nghiên cứu nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện các hạng mục còn lại;

- Việc di chuyển các hộ dân đến khu tái định cư: Yêu cầu Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Việt Trì để chỉ đạo thực hiện việc GPMB các hộ dân khu làng Mộ Hạ di dời sang tái định cư cụm công nghiệp Bạch Hạc.

- Yêu cầu UBND thành phố Việt Trì tập trung chỉ đạo công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư cụm Bạch Hạc, với phương châm huy động hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, khu dân cư phải vào cuộc để vận động, thuyết phục nhân dân; yêu cầu gia đình cán bộ, đảng viên nếu thuộc diện phải di dời thì thực hiện di chuyển trước để làm gương. Đồng thời triển khai nhanh thủ tục đầu tư xây dựng Trạm bơm tại khu vực này phục vụ việc bơm thoát nước cục bộ khi có sự cố.

5. Về vấn đề xử lý hậu quả việc xô bồi đất canh tác xung quanh KCN Thụy Vân: Yêu cầu Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, khảo sát thực tế đề xuất hướng xử lý báo cáo UBND tỉnh giải quyết cho phù hợp thực tế; đồng thời chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp triển khai nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng dự án nước thải Khu công nghiệp Thụy Vân bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ NaUy, khắc phục xô sạt hàng năm.

6. Về địa điểm xây dựng Trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Việt Trì nghiên cứu địa điểm cụ thể theo hướng từ quỹ đất dự trữ, công trình công cộng đã quy hoạch dọc đường Nguyễn Tất Thành và đề xuất các phương án xây dựng, báo cáo UBND tỉnh.

Vậy thông báo đề Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)